



# หนังสือพิมพ์รายวัน เพื่อชาวเหนือ CHIANG MAI NEWS เชียงใหม่ นิวส์

ปีที่ 17 ฉบับที่ 5999 ประจำวันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2550 ราคา 5 บาท

## สัปดาห์ที่ 1

### มพล.นำร่อง 21 ร.ร. ศูนย์ทางไกลการศึกษา



เมื่อวันที่ผ่านมา ณ หอประชุมสมเด็จย่าฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการดำเนินการ "โครงการต้นแบบ ☆ อ่านต่อหน้า 11

## ★ สัปดาห์ที่ 1

ศูนย์ทางไกลเพื่อการศึกษาและพัฒนาชนบท เถลิงพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ระหว่างมฟล.กับโรงเรียนในโครงการนำร่อง 21 แห่ง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในปีโอกาสมหามงคล พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสู่โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงรายโดยนำร่อง 21 โรงเรียน มี มฟล.เป็นศูนย์กลางของระบบเครือข่าย ส่งเสริมและพัฒนาครูและระบบการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีของโรงเรียนในโครงการให้มีความทันสมัยและประสิทธิภาพ พัฒนาและส่งเสริมโอกาสการรับรู้ข้อมูลตลอดจนการเรียนรู้สู่ประชาชนโดยใช้โรงเรียนและนักเรียนในพื้นที่ เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพของชุมชนในชนบทและนำไปสู่การพัฒนาต้นแบบความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน ในการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาด้านการศึกษาและการส่งเสริมอาชีพของเกษตรกรในพื้นที่ชนบท

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมฟล. เปิดเผยว่า ที่ผ่านมามีความพยายามดำเนินการด้านต่าง ๆ เพื่อให้การศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษามีความเข้มแข็ง แต่ก็ประสบปัญหาเนื่องจากจำนวนเยาวชนและบุคลากรทางการศึกษาที่ต้องดูแลมีมากขึ้น ดังนั้นความตระหนักในการพัฒนาเยาวชนและบุคลากรทางการศึกษาจะไม่สำเร็จ หากไม่ได้รับความร่วมมือในการพัฒนาอย่างจริงจังและจริงใจ มฟล.ได้ตระหนักถึงเรื่องดังกล่าว และได้พยายามเสนอแนวทางแก้ปัญหาและเมื่อได้มีการหารือกับคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ต่างก็เห็นพ้องที่จะร่วมมือในการพัฒนาจังหวัดเชียงรายให้เป็นต้นแบบของการพัฒนาการศึกษาชาติในการดำเนินโครงการศูนย์ทางไกลเพื่อการศึกษา ทั้งนี้การดำเนินโครงการนั้น กทช.เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณและสื่อเทคโนโลยี มฟล.เป็นแกนกลางในการบริหารจัดการ แต่ต้องประกอบสำคัญคือโรงเรียนและอปท.ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของการพัฒนา

การดำเนินโครงการมฟล.จะเป็นแกนหลักในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ชุดวิชาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และฐานข้อมูล จนถึงพัฒนาครูในกลุ่มสาระวิชาต่าง ๆ กทช.ก็จะนำเป็นต้นแบบขยายผลไปยังจังหวัดอื่น ๆ ด้วย เชื่อว่าโครงการนี้จะเป็นการสร้างโอกาสและคุณภาพทางการศึกษาให้กับคนเชียงรายเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นพื้นที่พิเศษที่ต้องเพิ่มศักยภาพการพัฒนาให้เข้มแข็งต่อไป

ทีมข่าวหน้า 1.....รายงาน